

ประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นองค์กรคุณธรรม”

พวกเราส่วนราชการระดับกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนสำนัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โดยดำเนินในทางสายกลาง การดำเนินอย่างพอประมาณ, มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี) และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาดตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ดังนี้

พอเพียง มีความพอประมาณ พอควร พอดี พออยู่ พอกิน มีความสงบ ไม่โลภ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล ใช้ความรู้อย่างรอบคอบ คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย มีระเบียบและจรรยาบรรณ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตนตามกติกากองค์กร และสังคมกำหนด ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎหมาย

สุจริต ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรม ไม่สนับสนุน ไม่ร่วมมือ ไม่ยินยอม และต่อต้านการทุจริต ด้วยความกล้าหาญ ใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้องปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ขับเคลื่อนสังคมสู่ความดีงาม และมีธรรมาภิบาล ด้วยการพูด การกระทำ และการปฏิบัติหน้าที่

จิตอาสา ให้และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ลงมือทำด้วยความรัก ความสามัคคี ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคน/สังคม โดยมีได้หวังผลตอบแทน กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินที่เกิดและผู้มีพระคุณ ไม่นิ่งดูตายต่อการช่วยเหลือสังคมและผู้คน จนเป็นนิสัย

ทั้งนี้ เราจะเป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เป็นองค์กรคุณธรรมภาครัฐ ที่ร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานตอบสนองแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายสร้างจิตสำนึกคุณธรรม ๔ ประการ ให้แก่บุคลากรและประชาชนและปลูกฝังเป็นค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย อันเป็นรากฐานในการสร้างคนดี คนเก่ง ที่คำนึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชาติไทยสืบไป

เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการตามปฏิญญาความร่วมมือฉบับนี้ จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

(นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช



ประกาศกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้กำหนดเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” ข้าพเจ้า นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมกันขับเคลื่อนกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อเป็นหลักนำทางและหลักคิดในการดำรงชีวิต นำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม โดยมี “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ดังนี้

ปัญหาที่อยากแก้

๑. ความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
๒. มีจิตอาสา รักษาความสะอาดภายในอาคาร
๓. กตัญญู อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย

ความดีที่อยากทำ

๑. ปลุกฝังให้บุคลากรซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม
๒. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดภายในอาคาร
๓. ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ด้วยการทำบุญตักบาตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
			ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๗)
๑ ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสำนึก ที่ดีในการ ปฏิบัติงาน	เพื่อให้บุคลากร ซื่อสัตย์สุจริต มี จิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีคุณธรรม	บุคลากรของ กองวิจัยพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืช ทุกคน	ประกาศ ๑ ฉบับ	บุคลากรมีค่านิยมสุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน และมีทัศนคติที่ดีต่อ การปฏิบัติหน้าที่		✓		
๒ มีจิตอาสา รักษาความ สะอาดภายใน อาคาร	ทำให้สถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม	บุคลากรของ กองวิจัยพัฒนา เมล็ดพันธุ์พืช ทุกคน	๑ ครั้ง	บุคลากรเห็นคุณค่าและ ความสำคัญของการทำบุญใน พระพุทธศาสนา		✓		
๓ กตัญญู อนุรักษ์ วัฒนธรรมและ ประเพณีไทย	เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งทางจิตใจด้วย หลักศาสนา เห็น ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา	กลุ่มบริหาร โครงการและ วางแผนการ ผลิต	๑ ครั้ง	สถานที่ภายในอาคารสะอาด บุคลากรมีความสามัคคี ทำงานกันเป็นทีม			✓	

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช